

## หนังสือ...ใครคิดว่าไม่สำคัญ

สถิติของสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระบุว่าอายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทยเพศชายคือ 79 ปี และเพศหญิงคือ 81 ปี แต่ด้วยนาโนเทคโนโลยีซึ่งเป็นกระแสใหม่ของการพัฒนาเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 จะก่อเกิดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกแขนงที่เดียวครับ หลายสำนักจึงเชื่อว่ามนุษย์อาจมีอายุยืนยาวได้ถึง 100 ปี เรียกว่านาโนทำให้หนังสือก็คงจะได้ ดังนั้นถ้าท่านผู้อ่านวางแผนจะเกษียณตอนอายุ 60 ปี ก็หมายความว่าต้องมีเงินเลี้ยงตัวเองไปให้ได้อีก 40 ปี...แล้วตอนนี้ท่าน ๆ เตรียมการกัน ไปถึงไหนแล้วครับ?

การออมเป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกท่านต้องสนใจ และที่สำคัญ...ต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้แล้วละครับ วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เงินงอกเงยได้คือการลงทุน สำหรับผมการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ ต้องอาศัยหลัก 3 ข ครับ ข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ต้องหาและอ่านให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจ ว่าการลงทุนแต่ละรูปแบบเป็นอย่างไร ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องคืออะไร จากนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วก็ไม่ใช้ละเลยนะครับ ต้องขวนขวายติดตามใกล้ชิดว่าเงินที่เราลงทุนไปนั้น ออกหัวหรือออกก้อย เกิดว่าผลที่ออกมาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จะปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ทันในตลาดทุนที่ ก.ล.ด. กำกับดูแลอยู่ก็มีช่องทางการลงทุนหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นการลงทุนตรงด้วยตนเอง เช่น การลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrant) หรือการลงทุนในอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และการลงทุนโดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญ เช่น การลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล และกองทุนรวม มาดูรายละเอียดกันครับ

การลงทุนด้วยตนเองคือการที่ท่านเป็นผู้เลือกเองว่าจะลงทุนอะไร เช่น หุ้นของบริษัทจดทะเบียน พันธบัตร หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน เป็นต้น กรณีนี้ท่านต้องทำการบ้านโดยการอ่านข้อมูลหนังสือชี้ชวนงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วยตัวท่านเอง อาจจะเหนื่อยตรงที่มีข้อมูลมากมายให้ต้องศึกษา แต่ก็ดีตรงที่การตัดสินใจเกิดจากท่านจึงแน่ใจได้ว่าหลักทรัพย์นั้นเป็นที่ถูกใจของท่านแน่นอน แต่ที่ไม่แน่นอนก็คือ ผลตอบแทนที่ได้จะเป็นอย่างไร ความหวังไว้หรือไม่ ส่วนการลงทุนผ่านผู้เชี่ยวชาญ เช่น การลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการกำหนดนโยบายการลงทุนแบบเฉพาะตัว ก็สามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญ หรือในที่นี่ก็คือบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตการจัดการกองทุนส่วนบุคคลบริหารเงินให้ ซึ่งปัจจุบันก็มีหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือธนาคารพาณิชย์ การลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคลมีข้อดีที่เจ้าของกองทุนสามารถกำหนดนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองได้เลยว่า จากเงินลงทุน 100 บาท จะให้ลงในหุ้น 25 บาท ตราสารหนี้ 75 บาท หรือหากต่อมาเห็นว่าตลาดหุ้นเริ่มน่าสนใจมากขึ้นก็คุยกับผู้จัดการกองทุนใหม่ขอปรับสัดส่วนเป็น หุ้น 45 บาท ตราสารหนี้ 55 บาท ก็ได้ครับ แต่จำนวนเงินสำหรับการลงทุนจะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการลงทุนในกองทุนรวม การไม่ยอมเป็นเงาของใครก็มีต้นทุนสูงเป็นธรรมดาครับ ส่วนกองทุนรวมเป็นช่องทางการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เป็นการระดมเงินจากผู้ลงทุนหลาย ๆ รายมารวมกันแล้วมีผู้จัดการ

กองทุนซึ่งเป็นมืออาชีพเป็นผู้ตัดสินใจนำเงินนั้นไปลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้แทนเรา กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ และไม่มีเวลาติดตามการลงทุนด้วยตนเอง แต่ก็ต้องการจะลงทุนเพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีขึ้น กองทุนรวมมีหลากหลายนโยบายให้เลือกครับ ตั้งแต่เสี่ยงน้อยไปถึงเสี่ยงมาก กองทุนรวมได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ครับ ปัจจุบันเงินลงทุนในกองทุนรวมสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาท จากเมื่อปี 2544 ที่มีเพียง 4 แสนล้านบาทเท่านั้น ครั้งหน้าจะมาลงรายละเอียดของกองทุนรวมแต่ละประเภทอีกครั้งนะครับ

ทำนี้ขอฝากว่าท่านที่ยังมีหนี้สินอยู่ ก็ขอให้พยายามจัดสรรเงินของท่านให้ดี เพื่อจะได้มีบางส่วนไว้สำหรับการออมบ้าง หากจะไปรอให้ชำระหนี้สินหมดก่อนแล้วค่อยเริ่มเก็บสตางค์ ก็อาจจะช้าเกินไปนะครับ วิฤตเศรษฐกิจแม้จะเกิดมา 10 ปีแล้ว แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอีกเมื่อไหร่ ทางที่ดีเตรียมการให้พร้อมจัดลำดับให้การออมเป็นวาระแห่งชีวิตกันตั้งแต่นาทีนี้กันเถอะครับ ถ้ารีบออมแต่เนิ่น ๆ เรายังค่อยๆ เก็บเล็กผสมน้อยกันไปในแต่ละเดือนได้ แต่ถ้าไปออมตอนที่เรามีอายุมากแล้ว เราต้องออมเยอะมากในแต่ละเดือน เพื่อให้ได้เป้าหมายเดียวกันนะครับ (แบบนี้ จะเหนื่อยมากนะครับ) โปรดอย่าลืมว่าออมก่อน รวยกว่านะครับ

ท่านที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุน เรามีหนังสือความรู้เบื้องต้นเรื่องการลงทุนและการลงทุนในกองทุนรวมแจกให้ฟรีครับ ส่งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทร. มาที่ [info@sec.or.th](mailto:info@sec.or.th) หรือแฟกซ์หมายเลข 0-2695-9743 ทางเราจะจัดส่งให้ทันทีเลยครับ

สำนักงาน ก.ล.ต.

27 สิงหาคม 2550

นสพ. สยามรัฐ